

## สพฐ.ปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วยให้เร็วขึ้น

■ นำเสนอเมื่อ 11 ส.ค. 2558

### สพฐ.ประกาศปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วยใหม่ให้เร็วขึ้น

หลังพบหลายมหาวิทยาลัยจัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตรตรงกับช่วงจัดสอบครูผู้ช่วย  
ซีเพื่อไม่ให้บัณฑิตจบใหม่เสียโอกาส

วันนี้ (11 ส.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)  
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า  
ที่ประชุมได้หารือถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  
เนื่องจากตามปฏิทินการสอบแข่งขันที่ได้มีการประกาศไปแล้วตรงกับช่วงที่หลายมหาวิทยาลัยจัดพิธีรับพระราชทาน  
ปริญญาบัตรพอดี ดังนั้นเพื่อไม่ให้บัณฑิตที่เพิ่งจบเสียโอกาส สพฐ.จึงได้ปรับปฏิทินการสอบบรรจุใหม่ ดังนี้  
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 7 ก.ย.58 รับสมัครวันที่ 14-20 ก.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 25  
ก.ย.58 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 ต.ค.58  
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวันที่ 11 ต.ค.58 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค  
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 12 ต.ค.58 และประกาศผลการสอบวันที่ 20 ต.ค.58

### “ปฏิทินการสอบบรรจุที่ปรับใหม่นี้

นอกจากนี้ปรับกำหนดการจัดสอบและประกาศผลการสอบให้เร็วขึ้นเพื่อให้โอกาสบัณฑิตที่จบใหม่แล้ว  
ยังเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่มีครูมาสอบบรรจุ ได้มีเวลาหาครูใหม่มาทดแทนได้ทันด้วย  
อย่างไรก็ตามการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยครั้งนี้ จะมีการเพิ่มการสอบวิชาอุดมการณ์ของความเป็นครูด้วย  
เพราะที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้ไปศึกษา  
และพบว่าปัจจุบันอุดมการณ์ความเป็นครูขาดหายไปอย่างมาก  
และการสอบคัดเลือกที่ผ่านมาจะเน้นทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
ไม่ได้ดูอุดมการณ์ความเป็นครูทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จ  
เพราะสอนตามหน้าที่แต่ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูในการเอาใจใส่เด็ก  
ทั้งที่เป็นสิ่งสำคัญและยั่งยืนอยู่ในตัวครู”เลขาธิการกพฐ.กล่าว

อ่านต่อที่ [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 สิงหาคม 2558](#)